

Số: 3205 /BXD-HĐXD

V/v: Tổ chức Tuần lễ quốc gia
ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3989/BCĐTLQG - ATLĐ ngày 27/10/2014 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 17 năm 2015 phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 15/3/2015 đến ngày 21/3/2015, với chủ đề “*Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội*”, được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để thực hiện tốt các hoạt động trong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2015, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường chỉ đạo, lập chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức kiểm tra và tiến hành đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ-PCCN bằng các nội dung, hình thức cụ thể sau:

1. Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ - PCCN; tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

2. Rà soát, kiểm tra chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động của các Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn để xây dựng các biện pháp phòng ngừa. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên về ATVSLĐ - PCCN tại các nơi làm việc.

3. Các đơn vị tổ chức mít tinh, phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ đội sản xuất; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thi tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; thi an toàn vệ sinh viên giỏi và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mang ý nghĩa thiết thực, tránh tình trạng hình thức, lãng phí.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Các cơ quan thông tin báo chí thuộc Bộ như Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch...viết bài, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về ATVSLĐ - PCCN của các đơn vị trong ngành Xây dựng trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia.

6. Các đơn vị đề nghị khen thưởng công tác ATVSLĐ – PCCN hàng năm tại Tuần lễ quốc gia thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4220/LĐTĐBXH-ATLĐ ngày 10/11/2014 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN Trung ương (văn bản kèm theo).

Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN của địa phương (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Tuần lễ. Trong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Công đoàn xây dựng Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động một số đơn vị trong ngành Xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện (Phụ lục kèm theo) về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý hoạt động xây dựng) trước ngày 10/4/2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN Trung ương (để b/c);
- Các Báo, Tạp chí, Tập san thuộc Bộ XD;
- Công đoàn XDVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐXD (MHN.03).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đã ký

Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC:
TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 17 NĂM 2015
(Kèm theo công văn số 3205 /BXD-HĐXD ngày 08 /12 /2014)

TT	Các hoạt động	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Thành lập BCD Tuần lễ quốc gia			
2	Xây dựng chương trình, kế hoạch ATVSLĐ- PCCN tại đơn vị			
3	Có công văn chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức TLQG.			
4	- Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện hưởng ứng TLQG; - Tổng số lượng người được huấn luyện; - Huấn luyện cho người sử dụng lao động, cán bộ an toàn lao động; - Huấn luyện cho người lao động.	Lớp Người Người Người		
5	Tổ chức tọa đàm, phóng sự đưa tin truyền hình, báo chí	Cuộc		
6	Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.	Chiếc		
7	Ân phẩm, thông tin khác (sách, báo, bản tin, tờ rơi, áp phích)	Quyển		
8	Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN và thi an toàn, vệ sinh viên	Cuộc		
	Số lượng người tham gia	Người		
9	Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ- PCCN	Cuộc		
	Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra	DN		
10	Tự kiểm tra ở các doanh nghiệp	Cuộc		
11	Đo kiểm tra môi trường lao động	Cuộc		
	Số lượng doanh nghiệp tiến hành đo	DN		
12	Tổ chức khám sức khỏe cho NLD	Cuộc		
	Tổng số người được khám	Người		
13	Tổ chức mít tinh hưởng ứng	Cuộc		
14	Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn	Cuộc		
15	Khen thưởng: a/ Tập thể: - Cờ; - Bằng khen; - Giấy khen. b/ Cá nhân: - Bằng khen; - Giấy khen.	Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc		
	16	Thao diễn kỹ thuật an toàn và phòng cháy. Số người tham gia	Cuộc Người	
17	Tổ chức hội thảo	Cuộc		
	Số người tham gia	Người		
18	Số vụ TNLD xảy ra trong quý I /2014: Trong đó: - Tổng số người bị tai nạn lao động - Số người chết - Số người bị thương nặng	Vụ Người Người Người		
19	Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức TLQG	Cuộc		
20	Chi phí cho tổ chức Tuần lễ quốc gia	Tr.đ		

